



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
เรื่อง มาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และเสริมสร้างวินัยจราจร พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นพื้นที่ในการดำเนินการควบคุมวินัยจราจรในเรื่อง การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย และการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีวินัยจราจร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ดังนั้นเพื่อให้การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และส่งเสริมวินัยจราจร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการรักษาวินัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ เรื่อง มาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% และเสริมสร้างวินัยจราจร พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อใช้เส้นทางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่และโดยสาร เข้า-ออก มหาวิทยาลัย

๒. ไม่อนุญาตให้มีการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด

๓. ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย มีอำนาจหน้าที่ในการสำรวจกวดขันและตรวจตราการสวมหมวกนิรภัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อใช้เส้นทางในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

๔. หากผู้ใดฝ่าฝืนแนวปฏิบัติตามมาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถดำเนินการได้ทันที ดังนี้

สำหรับนักศึกษา

ครั้งที่ ๑ ให้ตักเตือนพร้อมชี้แจงมาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

ครั้งที่ ๒ บันทึกชื่อ-สกุล ส่งให้กองพัฒนานักศึกษา เพื่อดำเนินการให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาหรือตัดชั่วโมงกิจกรรม

สำหรับบุคลากร

ครั้งที่ ๑ ให้ตักเตือนพร้อมชี้แจงมาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

ครั้งที่ ๒ บันทึกชื่อ-สกุล ส่งให้กองพัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานให้ต้นสังกัดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕. ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

/...ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย กฎจรรยาบรรณ เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์